

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 267 /BC-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2016

VP.ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
TỈNH TÂY NINH

**ĐẾN** Số:.....  
Ngày: 27/9

Chuyển:.....

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  
sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV**

Thực hiện nội dung Báo cáo số 06/BC-DDBQH ngày 19/8/2016 của Đoàn đại biểu Quốc hội về kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**I. Chế độ chính sách:**

1. **Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố bộ máy quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, đồng thời bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả, theo đúng tinh thần Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo.

**Giải trình:**

Về tổ chức bộ máy thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp trong tỉnh hiện nay được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Theo đó, đối với cấp tỉnh có Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, đối với cấp huyện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo do Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đảm nhận (theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Về biên chế cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp, UBND tỉnh giao hiện nay là tương đối phù hợp trên cơ sở UBND tỉnh đã cân nhắc số lượng biên chế của Trung ương giao cho tỉnh và thực hiện việc tinh giản biên chế theo lộ trình tối thiểu 10% đến năm 2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về nguồn kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp, bên cạnh nguồn kinh phí phân bổ bảo đảm cho hoạt động và thực hiện nhiệm vụ về tôn giáo, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức tôn

giáo và chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh như thăm nom, tổ chức sự kiện, lễ... Tuy nhiên, nguồn kinh phí của tỉnh dành cho công tác tôn giáo hiện nay cũng hạn chế, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện, phân bổ nguồn kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp tốt hơn phù hợp với ngân sách của tỉnh.

**2. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh & Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh xem xét, đề xuất hướng giải quyết vụ kiến nghị của ông Đỗ Minh Chí ở ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Ông tham gia kháng chiến từ những năm 1961-1962, đảng viên hơn 40 mươi năm tuổi Đảng, là Thương binh, nghỉ mất sức, không được hưởng hưu trí mà chỉ được hưởng 01 mức trợ cấp mất sức, không được hưởng chế độ Thương binh.

**Giải trình:**

**- Về chế độ hưu trí:**

Căn cứ Điều 1 (về tuổi nghỉ hưu của công nhân viên chức) tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh và xã hội quy định: “Nam công nhân viên chức đủ 60 tuổi (nếu là quân nhân thì đủ 55 tuổi) và có đủ 30 năm công tác, nữ công nhân viên chức đủ 55 tuổi (nếu là quân nhân thì đủ 50 tuổi) và có đủ 25 năm công tác thì được hưởng lương hưu. Tùy theo điều kiện lao động và chiến đấu, thời gian công tác được quy đổi theo hệ số; một năm công tác được tính là một năm, hoặc 1 năm 2 tháng, hoặc 1 năm 4 tháng, hoặc 1 năm 6 tháng”.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp của ông Đỗ Minh Chí có thời gian công tác thực tế 18 năm 7 tháng, đã tính hệ số quy đổi là 24 năm 7 tháng. Căn cứ vào số năm công tác trong hồ sơ, ông Đỗ Minh Chí không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định.

**- Về chế độ mất sức viên chức và chế độ thương binh (chỉ được hưởng chế độ mất sức viên chức).**

Thực hiện Nghị định số 102/2002/ND-CP ngày 11/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hướng dẫn:

- Có thời gian phục vụ trong quân đội hoặc công an nhân dân từ 15 năm trở lên hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động có thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên đồng thời được hưởng 2 khoản trợ cấp: Trợ cấp thương tật hàng tháng đối với thương binh và trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động.

- Trường hợp có thời gian công tác thực tế dưới 20 năm vừa là thương binh được hưởng đồng thời cả 2 chế độ trợ cấp nếu sau khi đã trừ tỷ lệ suy giảm khả năng

lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ốm đau, bệnh tật còn từ 61% trở lên. Nếu sau khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ốm đau, bệnh tật còn dưới 61% thì được chọn hưởng một trong hai chế độ trợ cấp: mất sức lao động hoặc thương tật.

Căn cứ vào hồ sơ mất sức viên chức của ông Đỗ Minh Chí hiện có thời gian công tác thực tế 18 năm 7 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%. Hồ sơ thương binh được xác định tỷ lệ thương tật 35%.

Chế độ trợ cấp đối với ông Chí được giải quyết như sau:

Lấy tỷ lệ mất sức lao động chung (61%) trừ đi tỷ lệ mất sức lao động do thương tật (35%):  $61\% - 35\% = 26\%$ ; thì được chọn hưởng một trong hai chế độ trợ cấp: mất sức lao động hoặc trợ cấp thương tật. Ông Chí chọn trợ cấp mất sức viên chức có mức trợ cấp hàng tháng cao hơn trợ cấp thương tật.

Như vậy, về các chế độ đối với ông Đỗ Minh Chí đều được thực hiện đúng với quy định hiện hành.

**3. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ của ông Nguyễn Công Sao, sinh năm 1946, ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ông thắc mắc vì sao đã được hưởng chế độ 142, đã được công nhận thời gian tham gia kháng chiến là 09 năm thì vì sao lại yêu cầu hồ sơ phải có 02 người làm chứng...

**Giải trình:**

\* Ông Nguyễn Công Sao, ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 27/7/2016). Hồ sơ của ông Sao đang lưu tại Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh.

- Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ của cá nhân ông Nguyễn Công Sao do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp gồm:

+ Bản khai cá nhân của ông Sao (khai ngày 20/5/2009).

+ Giấy chứng nhận phục viên (có xác nhận của UBND xã Phạm Mệnh huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào ngày 18/9/2006 và xác nhận của Ban Chỉ huy quân sự huyện Kinh Môn vào ngày 20/9/2006). Trong giấy chứng nhận phục viên thể hiện rõ ông nhập ngũ ngày 18/9/1966 tại Huyện đội Kinh Môn.

+ Bản sao quyết định phục viên và bản sao giấy chứng minh nhân dân.

+ Biên bản hội nghị liên tịch của ấp Thạnh An, của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Bình.

+ Công văn của UBND xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên về xác nhận và đề nghị đối tượng được hưởng trợ cấp theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

+ Phiếu xét duyệt thẩm định của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích chống Pháp và chống Mỹ được xét, đề nghị khen thưởng theo quy định của Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến do Chính phủ hướng dẫn.

Theo khoản 3, Hướng dẫn số 40-TĐKT ngày 24/01/1996 của Viện Thi đua – Khen thưởng Nhà nước (nay là Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) quy định:

*“...Hướng dẫn đối tượng khen lấy xác nhận:*

*Từ năm 1961 đến nay: nếu đối tượng được khen kinh qua nhiều cơ quan phải có xác nhận của cơ quan kinh qua lý do chưa được xét khen thưởng và xác nhận của 3 người trở lên cùng thời kỳ công tác. Nếu là thủ trưởng trực tiếp thì cần 2 người xác nhận trở lên hoặc dùng lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên (đã được chỉnh lý) trước năm 1960) để làm căn cứ xét thưởng...”*

Tại thời điểm ông Sao đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ, hồ sơ của ông nộp cho xã, huyện, tỉnh không có giấy chứng nhận phục viên, không có lý lịch quân nhân, không có lý lịch đảng viên mà chỉ có quyết định phục viên nhưng trong quyết định phục viên không thể hiện rõ ngày ông tham gia cách mạng nên không có căn cứ để xác định ông tham gia kháng chiến từ năm 1966 như lời khai của ông trong bản khai ngày 10/7/2014. Do đó để được xét khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ của ông thì cần phải có hai người làm chứng.

**4. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị địa phương xem xét tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ấp (Cử tri huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu).

**Giải trình:**

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan để phối hợp, cân nhắc, tính toán trên cơ sở nguồn lực của địa phương và văn bản pháp luật của Trung ương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách của địa phương theo hướng quan tâm và hỗ trợ cao nhất cho những người hoạt động không chuyên trách trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách của địa phương; Ngày 06/12/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND và ngày 25/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mức hiện hưởng tỉnh đã xem xét tăng 50% đã là cao hơn Trung ương. Do đó không thể xem xét tăng nữa.

## II. Tài nguyên và Môi trường

1. **Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm có báo cáo cho Đoàn về việc cấp phép khai thác đất đối với Doanh nghiệp Xuân Lan ở An Tịnh, Trảng Bàng và hướng xử lý những kiến nghị của cử tri An Tịnh, Trảng Bàng đối với việc gây ảnh hưởng môi trường sống của người dân (*Cử tri huyện Trảng Bàng*).

### Giải trình:

#### \* Về quy hoạch sử dụng đất:

UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy phép khai thác sản số 952/GP-UBND ngày 20/4/2016 cho Công ty TNHH TMXD Xuân Lan, vị trí hầm đất tọa lạc tại ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh có diện tích diện tích 4,73ha, độ sâu khai thác 10 mét, trữ lượng địa chất toàn mỏ là 473.000 m<sup>3</sup>, trữ lượng khai thác toàn mỏ 320.249 m<sup>3</sup>, công suất khai thác 70.000 m<sup>3</sup>/ năm, loại sản phẩm là vật liệu san lấp, thời gian khai thác 5 năm là đảm bảo đúng theo quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020 được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 26/11/2013.

#### \* Về mục đích sử dụng đất:

Công ty TNHH TMXD Xuân Lan được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên diện tích 4,73 ha có mục đích sử dụng là đất trồng lúa đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đúng theo điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: “*Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng*”.

#### \* Về công tác bảo vệ môi trường khi thực hiện dự án khai thác khoáng sản:

Việc người dân cho rằng dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH TMXD Xuân Lan khi tiến hành khai thác sẽ gây mất nguồn nước ngầm, gây sạt lở sau này là chưa đủ cơ sở kết luận. Do, dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH TMXD Xuân Lan chưa được triển khai; thiết kế chừa bờ bao 03 mét đã được Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác đã xem xét đánh giá và đã thông qua. Mặt khác, dự án này đã được UBND huyện Trảng Bàng cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đảm bảo đúng theo Khoản 2 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường: “*Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án quy định*”.

tại khoản 1 Điều này; Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một xã". Như vậy, theo nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường thì Công ty có cam kết cụ thể thực hiện việc bảo vệ môi trường khi phát sinh trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản.

Việc người dân cho rằng vị trí khai thác khoáng sản nằm trong khu dân cư, rất dễ xảy ra tình trạng con người và gia súc chết đuối là chưa đúng. Cụ thể, vị trí khai thác này nằm xa khu dân cư (nhà dân gần nhất khoảng 300 mét); dự án khai thác theo thiết kế là có lập hàng rào bảo vệ xung quanh đúng theo đề án thiết kế khai thác đã được phê duyệt. Tuy nhiên, do người dân hiện nay đang ngăn cản, cho nên việc lập hàng rào bảo vệ xung quanh khu mỏ Công ty chưa thực hiện đảm bảo theo quy định.

**\* Về đoạn đường từ Hương lộ 2 vào khu hầm đất giáp kênh N268:**

Việc người dân cho rằng Công ty TNHH TMXD Xuân Lan vận chuyển đất qua đoạn đường cặp kênh N268 từ Hương lộ 2 vào khu mỏ gây lún dòng chảy lún dòng chảy đã được UBND xã An Tịnh kiểm tra, đề nghị Công ty khắc phục. Tuy nhiên, người dân ngăn cản, không cho phương tiện, máy móc vào khu mỏ để thực hiện việc khắc phục, cho nên việc khắc phục vẫn chưa được đảm bảo. Hiện nay, Công ty cam kết sẽ tiếp tục khắc phục, sửa chữa đoạn đường này khi cơ quan nhà nước giải quyết dứt điểm việc người dân ngăn cản.

Việc UBND huyện Trảng Bàng cho chủ trương nạo vét kênh N268 và nâng cấp đoạn đường cặp kênh này là hợp lòng dân, được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên khi triển khai, người dân có ý kiến không cho Công ty TNHH TMXD Xuân Lan sử dụng đoạn đường cặp kênh N268 từ Hương lộ 2 vào khu mỏ để vận chuyển đất ra ngoài do đất làm đường là của người dân bỏ ra 7,5 mét (tính từ tim kênh) chưa được UBND huyện Trảng Bàng xem xét, giải quyết.

Từ những cơ sở như đã nêu trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Trảng Bàng xem xét, làm rõ đoạn đường cặp kênh N268 mà Công ty TNHH TMXD Xuân Lan đã làm là đất của dân hay đất của Nhà nước quản lý.

Ngày 16/9/2016, UBND tỉnh có Báo cáo số 257/BC-UBND đã gửi cho Đoàn với những nội dung nêu trên.

**2. Ý kiến kiến nghị:** Trong khi chưa có nguồn kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính chính quy cho Tân Biên, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện việc đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (hiện tại người dân phải thuê đo đạc với chi phí rất cao) (Cử tri Tân Biên).

**Giải trình:**

- Huyện Tân Biên (bao gồm: 09 xã và 01 thị trấn) đã tổ chức trích đo đất thổ cư theo Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã được đo đạc đất nông lâm trường quốc doanh với diện tích là 46.784,07ha (trong đó: thị trấn Tân Biên đã được

do đạc chính quy). Dự án do đạc, lập hồ sơ địa chính cho toàn huyện Tân Biên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 03/10/2014.

- Hiện nay, Dự án đang triển khai do đạc tại 05 xã, gồm 02 gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Gồm các xã Mỏ Công và Tân Phong, do Chi nhánh miền Nam - Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản thực hiện do đạc.

+ Gói thầu số 2: Gồm các xã Thạnh Bình, Thạnh Bắc và Tân Lập, do Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 305 - Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam thực hiện do đạc.

- Các xã còn lại: UBND Tỉnh vẫn chưa cân đối được Ngân sách để phân bổ kinh phí triển khai thực hiện Dự án theo Quyết định đã phê duyệt, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2017.

- Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu trích do địa chính thửa đất để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì liên hệ với đơn vị có chức năng do đạc hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh để thực hiện theo hợp đồng dịch vụ do đạc theo đơn giá do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 về việc ban hành Bảng đơn giá do bản đồ và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

**3. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường công bố kết luận của Cục Thủy sản liên quan đến khiếu nại của các hộ dân, khiếu nại doanh nghiệp Huy Thiện khai thác cát gây sạt lở bờ sông khu vực cầu Tha La (Cử tri Tân Châu).**

**Giải trình:**

Ngày 16/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có biên bản làm việc với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Nam và đã kiến nghị Cục có văn bản đề nghị Tổng Cục khoáng sản công bố kết luận. Khi có kết luận của Tổng Cục khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức công bố kết luận liên quan đến khiếu nại của các hộ dân, khiếu nại DNTN Huy Thiện khai thác cát gây sạt lở bờ sông khu vực cầu Tha La.

**4. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nước thải, rác thải công nghiệp hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường ở các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Cử tri huyện Trảng Bàng).**

**Giải trình:**

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 05 khu công nghiệp (KCN) và 05 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động.

Trong đó, 05/05 KCN đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, có 04 khu đã lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban

Quản lý Khu kinh tế, còn KCN Chà Là đang tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động. Các KCN đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung; tuy nhiên, năm 2015 hệ thống xử lý của KCN Trảng Bàng bị quá tải, qua kiểm tra UBND tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 400.000.000 triệu đồng, đến nay chủ đầu tư hạ tầng KCN Trảng Bàng đã tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 2 với công suất 2.500 m<sup>3</sup>/ngày.đêm, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn quy định.

Trong 05 CCN đang hoạt động có 01 cụm đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, 04 cụm chưa xây dựng, tuy nhiên, hầu hết các dự án trong 04 cụm này (mỗi CCN có từ 01 -- 03 dự án đang hoạt động) đều xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng, đảm bảo đạt cột A quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.

Việc xử lý nước thải của các KCN được duy trì, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh là 100% KCN xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hàng năm, các KCN này đều được các cơ quan chức năng của tỉnh và Trung ương thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; trong tháng 9/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai thanh tra đối với 05 KCN nói trên.

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri huyện Trảng Bàng, thời gian tới sẽ chỉ đạo ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các khu, cụm công nghiệp để phòng ngừa việc gây ô nhiễm môi trường.

**5. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các Doanh nghiệp khai thác cát vượt quá quy định trên các tuyến sông gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân (Bến Cầu).

#### **Giải trình:**

Hiện nay, trên sông Vàm Cỏ Đông có 03 Đơn vị khai thác khoáng sản (Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh; DNTN Tiến Triển, DNTN Trường Thắng), năm 2014 và năm 2015 và đầu năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 09 đợt kiểm tra, giám sát 01 đợt đo hồi âm đáy sông 03 đoạn bị sạt lở.

Kết quả phát hiện Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh khai thác có 10 đoạn bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở đã xử phạt hành chính 80.000.000 đồng; DNTN Trường Thắng không cấm mốc khu vực khai thác đã xử phạt hành chính 100.000.000 đồng và yêu cầu cấm mốc khu vực khai thác mới được tiếp tục.

UBND tỉnh đã thu hồi 10 đoạn sông của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh (Quyết định số 2390/QĐ-UBND và số 2389/QĐ-UBND ngày 22/10/2015).



Riêng khu vực đoạn sông huyện Bến Cầu, có Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản khai thác, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1747/UBND-TH ngày 28/6/2016 về việc kiểm tra việc khai thác cát trên sông Vàm Cỏ, làm lở đất ruộng của người dân (cử tri xã Long Thuận, An Thạnh – Bến Cầu) theo ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Qua kiểm tra các khu vực mà cử tri phản ánh không phát hiện các điểm sạt lở.

### **III. Các nội dung khác**

**1. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, báo cáo rõ nguyên nhân và hướng xử lý về cái chết con của sản phụ Phạm Thị Thanh, 25 tuổi, ngụ Khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, nhập viện vào ngày 25/7/2016 và ngày 28/7/2016 (cử tri Tân Châu).**

#### **Giải trình:**

- Diễn biến vụ việc như sau:

Sản phụ Phạm Thị Thanh nhập viện ngày 25/7/2016 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến 08 giờ ngày 27/7/2016, được cho về nhà theo dõi do sản phụ chưa chuyển dạ, NST đáp ứng (Non – Stress test: tim thai trên máy Mornitor có đáp ứng tốt), CTC (cổ tử cung) đóng. Đến 10 giờ ngày 28/7/2016 sản phụ đau bụng nhập viện lại theo dõi chuyển dạ sanh. Đến sáng 29/7/2016 là giai đoạn chuyển dạ hoạt động sản phụ được đưa vào phòng sanh và chuẩn bị cho cuộc sanh nở, sản phụ bị suy thai trong chuyển dạ, nên phải mổ bắt con (Nước ối xanh là suy thai cấp điều này chỉ biết được khi ối vỡ, tia ối hoặc mổ lấy thai). Phẫu thuật đã diễn ra an toàn, cháu bé sinh ra tình trạng ổn định. Tuy nhiên, sau sinh cháu có triệu chứng trở bệnh nặng, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh đã chuyển cháu lên tuyến trên để điều trị nhưng cháu bé đã tử vong trên đường chuyển viện, chẩn đoán do viêm phổi nặng, suy hô hấp nặng nghi do hít phân su, chưa loại trừ tật bẩm sinh khác (phải giải phẫu tử thi mới biết chính xác).

- Theo yêu cầu của gia đình sản phụ Phạm Thị Thanh, Sở Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn có sự tham gia của các Bác sĩ chuyên gia về lĩnh vực sản khoa và nhi khoa của Bệnh viện Từ Dũ và kết luận như sau:

+ Phân su là vô trùng và không ảnh hưởng gì đến bà mẹ. Còn những biến chứng hậu phẫu, hậu sản trong 6 tuần như tất cả các sản phụ bình thường khác, tỷ lệ cho phép, nên theo dõi tái khám. Các bộ phận như tử cung, buồng trứng của sản phụ không có mất mát.

+ Hạn chế của Bệnh viện đa khoa tỉnh là không phân công Bác sĩ Chuyên khoa nhi đi theo để xử trí tình trạng em bé khi chuyển nặng trong quá trình chuyển viện và ghi chép bệnh án chưa đầy đủ.

Trên cơ sở kết luận trên, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan, kết quả như sau:

+ Bác sỹ Nguyễn Thị Thúy cho thai phụ xuất viện nhưng chưa giải thích, hướng dẫn rõ ràng, ghi hồ sơ bệnh án chưa đầy đủ. Hình thức xử lý: xếp loại C đồng thời chuyển vị trí công tác khác.

+ Nữ hộ sinh Lê Thị Lưu, do trình độ chuyên môn hạn chế, chăm sóc dưỡng nhi chưa tốt, tuy bé đã được cấp cứu tích cực nhưng hậu quả bé vẫn bị suy hô hấp không cải thiện, phải chuyển viện lên tuyến trên. Hình thức xử lý: xếp loại C đồng thời chuyển vị trí công tác khác.

+ Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Ngọc Tốt, do trình độ chuyên môn hạn chế, không nhạy bén linh động trên đường chuyển viện. Hình thức xử lý: xếp loại C.

+ Cử nhân hộ sinh Lê Thị Tuyết Lê, trong đêm trực có khám 3-4 lần nhưng không ghi hồ sơ bệnh án. Hình thức xử lý: xếp loại B.

- Bác sỹ Nguyễn Hoài Thanh là Trưởng khoa sản, chưa hoàn thành tốt công tác quản lý, điều hành khoa để xảy ra sự việc trên. Hình thức xử lý: xếp loại C.

+ Bác sỹ Nguyễn Hiếu Nhân là Giám đốc Bệnh viện, tự nhận trách nhiệm quản lý chưa tốt. Hình thức xử lý: xếp loại C.

Ngày 26/8/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành tiếp xúc, đối thoại với gia đình sản phụ Phạm Thị Thanh nhằm giải thích rõ nguyên nhân, nhận thiếu sót và thông báo hình thức xử lý các cá nhân có liên quan. Qua tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình sản phụ Phạm Thị Thanh, bác sỹ Nguyễn Hiếu Nhân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh chia sẻ với những mất mát của gia đình và hỗ trợ cho gia đình một phần kinh phí để khắc phục khó khăn (một trăm triệu đồng).

Ngày 27/8/2016, gia đình sản phụ Phạm Thị Thanh tự nguyện làm đơn xin rút lại đơn khiếu nại đã gửi đến quý cơ quan, không còn khiếu nại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Tuy nhiên, để tránh xảy ra tình trạng như trên, UBND tỉnh sẽ giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy trình, đảm bảo không để xảy ra sai sót trong công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

**2. Ý kiến kiến nghị:** **Sớm giải tỏa các hộ dân sống trước nhà máy bê tông tại ấp Bình Hòa, xã Thái Bình và các hộ lấn chiếm đất giao thông tại ngã tư Tam Hạp, làm che khuất tầm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông (Cử tri xã Thái Bình, huyện Châu Thành).**

**Giải trình:**

- **Sớm giải tỏa các hộ dân sống trước nhà máy bê tông tại ấp Bình Hòa, xã Thái Bình:** Đây là tuyến đường Quốc lộ, thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT có văn bản chuyển kiến nghị của cử tri đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ IV.

- **Sớm giải tỏa các hộ lấn chiếm đất giao thông tại ngã tư Tam Hạp:** Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý theo quy định.

**3. Ý kiến kiến nghị:** Xem xét, sớm nâng cấp mở rộng đường 785 từ ngã 4 Đồng Pan đi Kà Tum (cử tri Tân Châu).

**Giải trình:**

Dự án nâng cấp mở rộng đường DT.785 đoạn từ ngã tư Tân Bình đến ngã ba Kà Tum theo hình thức hợp đồng BOT đã tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư xong, đang đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự kiến sẽ ký hợp đồng với các nhà đầu tư trong quý IV/2016.

**4. Ý kiến kiến nghị:** Kiến nghị tỉnh nên đầu tư, tạo điều kiện xây dựng nông thôn mới cho các xã đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, còn n khó khăn (Cử tri huyện Bến Cầu)

**Giải trình:**

Giai đoạn 2011-2015, Tỉnh đã đầu tư 16/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 06 xã đã đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (gồm các xã: An Tịnh, An Hòa huyện Trảng Bàng; Thanh Điền huyện Châu Thành; Bến Củi, Chà Lã huyện Dương Minh Châu; Thạnh Bình huyện Tân Biên) và 03 xã biên giới (Long Khánh, Long Phước huyện Bến Cầu; Tân Lập huyện Tân Biên).

Việc phân bổ vốn ngân sách cho XDNTM giai đoạn 2016-2020 được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, trong đó: Ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; tập trung đầu tư cho các xã đạt dưới 5 tiêu chí (Tây Ninh không còn xã dưới 5 tiêu chí) và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu XDNTM.

**5. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị UBND Tỉnh sớm khắc phục hệ thống kênh mương tưới của Trạm bơm Bến Đình để kịp thời tưới tiêu cho bà con nông dân, vì hiện nay Trạm bơm được đầu tư lớn, nhưng hoạt động không hiệu quả, nơi cần tưới lại không có nước tưới, nơi không cần tưới thì nước tràn ngập ảnh hưởng đến hoa màu, cây trồng của nông dân (Cử tri Bến Cầu).

**Giải trình:**

Các kênh thuộc trạm bơm Bến Đình tưới cho thị trấn Bến Cầu gồm có kênh N3 (vị trí K3+407, chiều dài 308 m đã BTII toàn tuyến); N5 (vị trí K3+970, chiều dài 458 m đã BTII toàn tuyến) và kênh N7 (vị trí K4+509, chiều dài 589 m đã BTII toàn tuyến)

Trạm bơm Bến Đình đã đưa vào sử dụng từ năm 2011-2012. Qua quản lý, vận hành thời gian qua nhận thấy: đoạn cuối kênh không lấy nước được trong quá trình vận hành (do bị tràn hay thiếu nước) nguyên nhân do sai sót trong thiết kế nên đoạn kênh cuối không tương thích với cao độ mặt ruộng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty

TNIH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh có kế hoạch nâng cao trình tất cả các đoạn kênh còn lại để tưới hết diện tích thiết kế theo yêu cầu của cây trồng.

Trước mắt để khắc phục tình trạng trên, Công ty TNIH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã chỉ đạo đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện các biện pháp để tưới cho các diện tích đoạn cuối các kênh nêu trên, như: Phân lịch tưới cụ thể trên các tuyến kênh và trên 01 kênh: Kênh, đoạn kênh khó lấy nước tưới trước, kênh, đoạn kênh dễ lấy nước tưới sau; Điều tiết, phân phối nước hợp lý; Gia cố, nâng bờ các chỗ thấp, không cho tràn nước ra kênh. Các biện pháp trên đây đã khắc phục được một số diện tích trước đây không lấy được nước tưới.

Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNIH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh sẽ bổ sung biện pháp thích hợp để tưới cho hết số diện tích dạng này.

**6. Ý kiến kiến nghị:** Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ huyện Bến Cầu sửa chữa khu nhà ở cho tập thể giáo viên, vì hiện nay đã xuống cấp trầm trọng (Cử tri Bến Cầu).

**Giải trình:**

Huyện Bến Cầu hiện có 01 khu nhà tập thể được tiếp quản từ trường bỏ túc của huyện được xây dựng trước năm 1990, cột cây tam, máy lọc tol Firo xi măng đã qua nhiều năm sử dụng máy tol bị mục, bể, dột, cột, kèo bị mối mọt ăn mục, nền gạch xuống cấp hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho giáo viên sinh hoạt.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi 3.225 m<sup>2</sup> đất của Trung tâm GDTX Bến Cầu (Quyết định số 2129/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014) và thu hồi 3.947,5 m<sup>2</sup> đất của Trường THPT Bến Cầu nay là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014). UBND tỉnh đã phê duyệt điều chuyển tài sản gắn liền với đất thu hồi và tiến hành bàn giao cho UBND huyện Bến Cầu cải tạo thành nhà công vụ giáo viên.

Hiện nay, UBND huyện Bến Cầu đã đưa vào danh mục cải tạo sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên (cũ) chuẩn bị đầu tư năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách huyện. Theo đó cải tạo sửa chữa 05 phòng học thành 10 phòng nghỉ cho giáo viên và các hạng mục thiết yếu trong đó có các công trình vệ sinh, khu sinh hoạt chung.

Về tiến độ thực hiện: Từ vấn đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi cơ quan chức năng thẩm tra phê duyệt để năm 2017 tiến hành sửa chữa cải tạo. Tổng mức kinh phí đầu tư dự toán 1.500.000.000 đồng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Bến Cầu đôn đốc việc thực hiện sửa chữa, cải tạo nhà công vụ giáo viên sớm đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên có chỗ ở, an tâm công tác, gắn bó lâu dài tại địa phương.

**7. Ý kiến kiến nghị:** Ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, đồng thời khai thác sử dụng đất khu vực

**giáp ranh sau khi hoàn thành việc cắm mốc, tránh việc lãng phí về đất (Cử tri Châu Thành).**

**Giải trình:**

**- Lũy kế công tác phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh đến nay:**

+ Tổng số mốc chính: 109 cột mốc, đã xác định và xây dựng hoàn thành 100 cột mốc;

+ Tổng số km đã phân giới được trên thực tế: khoảng 184,7km/240km;

+ Tổng số mốc phụ đã cắm trên thực địa: 114 mốc phụ.

+ Tổng số cọc dấu đã cắm trên thực địa: 23 cọc dấu.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn 09 vị trí mốc chưa xác định được, bao gồm: 08 vị trí mốc trên địa bàn huyện Châu Thành (từ cột mốc 139 đến cột mốc 146) và cột mốc 169 thuộc địa bàn huyện Bến Cầu.

Hiện nay công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước Việt Nam – Campuchia chưa hoàn thành, do đó hai bên thống nhất quản lý biên giới theo Điểm 8 của Thông cáo Báo chí chung giữa hai nước ngày 17/01/1995 “Hai bên thỏa thuận, trong khi chờ đợi giải quyết những vấn đề còn tồn tại về biên giới, thì duy trì sự quản lý hiện nay; không thay đổi, xê dịch các cột mốc biên giới; giáo dục, không để nhân dân xâm canh, xâm cư và cùng nhau hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự biên giới”.

**- Đối với việc khai thác và sử dụng đất khu vực giáp ranh**

Đối với đất khu vực giáp ranh, Bộ Ngoại giao đã có văn bản số 1122/BNG – UBBG-m ngày 02/6/2016 gửi Bộ Quốc phòng và các tỉnh giáp biên giới với Campuchia. Đối với tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 102/UBND-NC ngày 15/8/2016 chỉ đạo các Sở, ngành, các huyện, xã biên giới tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ để người dân yên tâm tiếp tục sản xuất trong đường biên giới hiện ta đang quản lý.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

*Nơi nhận:*

- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P:TH, KT2, VX, NC;
- Lưu: VT VP.UBND tỉnh.thao

§

KI. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngọc

